



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการสรรหา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อพร้อมขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ขึ้นบัญชีสำรองไว้กำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันและงานเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรไว้ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก

๒. กรณีผู้ผ่านการสรรหาไม่มารายงานตัวเพื่อเป็นพนักงานจ้างภายในวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเองที่ต้องทราบวัน เวลา สถานที่รายงานตัวและการประกาศผล องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างจะถือว่าผู้นั้นได้สละสิทธิ์อันเป็นเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่เริ่มจ้างและจะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการสรรหาลำดับที่ถัดไปเพื่อส่งจ้างต่อไป

๓. การส่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามลำดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการส่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง **และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามกำหนด** องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ บัญชีรายชื่อแนบท้ายเอกสารนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสนั่น สุภาชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง



บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหา  
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  
ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณสมบัติ)

๑.๑ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางวิไลลักษณ์ ปาลีตา	

**หมายเหตุ** หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรได้ ในลำดับที่เรียกไม่มามีรายงานตัว ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์